

InstaForex เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่

“ดาเรีย คาสัตคินา” นักเทนนิสสาวดาวรุ่ง



InstaForex บริษัทโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ระหว่างประเทศ ประกาศเปิดตัว ดาเรีย คาสัตคินา นักเทนนิสหญิงฝีมือดีที่สุดคนหนึ่งของโลก เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ ด้วยเกียรติประวัติมากมายในวัยเพียง 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นการครองถ้วยเครมลินคัพในประเภทหญิงคู่ และแชมป์เยาวชนหญิงจากการแข่งขันเฟรนช์โอเพ่น ตลอดจนแชมป์ดับเบิลยูทีเอ 2 รายการ และไอทีเอฟ 7 รายการ โดยนิตยสารสปอร์ตส์อิลลัสเตรเตดได้เขียนถึงดาเรียไว้เมื่อปี 2558 ว่า “ดาเรียคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในรอบคานนักเทนนิสหน้าใหม่ที่คุณอาจยังไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาก่อน แต่อีกไม่นาน ชื่อของคาสัตคินาจะโด่งดังขึ้นมาก” และนั่นเป็นความจริง เพราะดาเรียมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วในเวลานี้

รับชมข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่:

<https://www.multivu.com/players/uk/8160851-daria-kasatkina-ambassador-instaforex/>

“เรามีประสบการณ์ในการร่วมมือกับนักกีฬาระดับโลกมาแล้ว ซึ่งรวมถึงนักเทนนิสชื่อดังหลายคน อย่างไรก็ตาม ดาเรียสะท้อนอุดมการณ์และเป้าหมายของเราได้อย่างเหมาะสมลงตัวที่สุด พลังแห่งวัยหนุ่มสาว ความไม่ย่อท้อ และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ คือคุณสมบัติของดาเรียที่เราชื่นชมและชื่นชอบ และเป็นคุณสมบัติของเราเช่นเดียวกัน ดังนั้นเราจึงมุ่งหวังว่าการประสานและร่วมมือระหว่างเรากับดาเรียจะเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม” พาเวล ซคาเพนโค ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกล่าว

ดาเรีย คาสัตคินา ยินดีกับบทบาทใหม่ที่ได้รับ และเชื่อมั่นว่าจะภารกิจนี้ไม่ยากเกินความสามารถของเธอ “ฉันยังมีประสบการณ์ในการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไม่มากนัก แต่ฉันมั่นใจว่าการเป็นตัวของตัวเองคือกุญแจสู่ความสำเร็จ ผู้คนไม่ได้สนใจแค่ความสำเร็จของนักกีฬาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวตนของพวกเขาด้วย ดังนั้น ฉันจะยังคงเดินหน้าทำในสิ่งที่ฉันมีความสุขที่สุด ซึ่งก็คือการเล่นเทนนิส และหวังว่าการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ InstaForex จะทำให้แฟน ๆ ของฉันมีความสุขเช่นเดียวกับการสร้างความสำเร็จใหม่ๆ ในวงการเทนนิส” ดาเรียกล่าว

ณ จุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งนี้ ดาเรีย คาสัตคินา เป็นนักเทนนิสหญิงมืออันดับ 30 ของโลกจากการจัดอันดับของดับเบิลยูทีเอ ซึ่งทั้งสองฝ่ายคือ InstaForex และดาเรียต่างมองเรื่องนี้ในแง่บวก “เราเก็บเกี่ยวความสำเร็จมาแล้วมากมาย แต่ยังมีความสำเร็จอีกมากที่จะตามมา!”

(รูปภาพ: http://mma.prnewswire.com/media/545933/InstaForex_Daria_Kasatkina.jpg)

ที่มา: InstaForex